



ฝ่ายบริหาร  
สำนักงานอธิการบดี  
ที่ 16  
- 6 ม.ค. 2555  
10.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ชุดที่ ๑๗ / ๒๓๓๕  
วันที่ 15 ม.ค. 20๐๐  
เวลา ๑๕.๓๖ น. ผู้รับ

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๕ (๐๒) /ว ๕๘๗๔

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

ส่วนสารบรรณและนิติการ  
วันที่ 20 / 2555  
วันที่ 6 ม.ค. 2555  
เวลา 13.25 น. ผู้รับ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

๑) เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีเทศน์มหาชาติ

ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบซึ่งถือเป็นวันมิ่งมหามงคลอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทยตลอดจนชนทุกชาติทุกภาษาที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง มหาวิทยาลัย ฯ จึงถือโอกาสนี้จัดให้มีงานพิธีเทศน์มหาชาติขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบศาสนพิธีในประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรและประเทศชาติอย่างอนงนันท

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่างานเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากแรงศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย แม้ในพระราชพิธีสิบสองเดือนพระราชานิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงกล่าวไว้ว่า การพระราชกุศลเทศนามหาชาติถือเป็นเทศนาสำหรับแผ่นดิน แสดงว่าทรงให้ความสำคัญโดยทรงถือว่าการเทศน์มหาชาติเป็นงานการกุศลของทุกคน อีกทั้งในพระมาลัยสูตรยังได้กล่าวไว้ว่าหากผู้ใดได้ร่วมทำบุญและมีโอกาสได้รับฟังการเทศน์มหาชาติจำนวน ๑๓ กัณฑ์ รวม ๑,๐๐๐ พระคาถาในวันเดียวกันนั้น เชื่อกันว่าได้บุญกุศลแรง

ดังนั้น เพื่อให้งานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอันที่จะประกอบคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นการสะสมบารมีที่ยิ่งใหญ่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสังกัดและครอบครัวเข้าร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากท่านหรือบุคลากรในสังกัดและครอบครัวประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าของภาพกัณฑ์เทศน์หรือร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๒๐๐ รูป สามารถแจ้งความจำนงลงในแบบฟอร์มที่แนบ หรือแสดงความประสงค์ร่วมทำบุญได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ (นางอมรรัตน์ ศรีทองทิพย์) โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๐๔ - ๗๕๒๑ - ๔ หรือในวันพิธีดังกล่าว อนึ่ง หากไม่สะดวกท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยการนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี "โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" บัญชีเลขที่ ๑๔๗ - ๐ - ๐๗๕๗๗ - ๖ อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมงานพิธีเป็นหมู่คณะขอได้โปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

# แบบคำขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลักษณะโครงการ  ไม่อิงรูปแบบวิจัย  อิงรูปแบบวิจัย

1. ชื่อ โครงการให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีเทศน์มหาชาติ
2. งบประมาณ : เเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
4. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย : ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ หัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
6. หลักการและเหตุผล

มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในหมู่พุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จะมีการจัดพิธีเทศน์มหาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งพิธีหลวง และพิธีราษฎร์ ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน สอดแทรกการสอนคติธรรมไปในตัว พุทธศาสนิกชนจึงสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะแนวคิดหลักในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร ที่แสดงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมได้อย่างชัดเจน คตินิยมในการฟังเทศน์มหาชาติจึงถูกซึมซับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคม ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ไว้ว่า

“คตินิยมเรื่องมหาชาติซึ่งมีมาแต่สมัยสุโขทัยได้รับสืบทอดมาถึงสมัยอยุธยา แต่ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น มีผู้แต่งเป็นวรรณคดีหลายเรื่องเพื่อใช้ในการสวด ที่สำคัญ คือ

1. มหาชาติคำหลวง ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันเรียบเรียงแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2025

2. กาพย์มหาชาติ รจนาขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2116 - 2171) นอกจากนี้ได้มีการรจนามหาชาติอีกหลายสำนวน นอกจากนั้นยังมีการรจนามหาชาติในท้องถิ่นต่าง ๆ แต่ไม่ทราบยุคสมัย (เพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าอยู่ใน ระหว่างปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์) เช่น มหาชาติไทยเหนือ มหาชาติอีสาน มหาชาติใต้ (พระมหาชาติกมหาราชคำฉันท์) การที่มีฉบับต่าง ๆ แพร่หลายเช่นนี้ก็เพราะเกิดมีประเพณีการเทศน์มหาชาติขึ้น มีทั้งของหลวง คือ พระราชพิธี และของราษฎร์ ซึ่งถือกันมาจนทุกวันนี้ว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติจนครบ 13 กัณฑ์ ในวันเดียวจะได้บุญมาก เพราะเป็นเรื่องของการบริจาคทานอย่างสูงสุด คือการยอมสละทุก ๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคบุตรเป็นทาน ดังความในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์มัทรีว่า “เจ้าจงอนุโมทนาปิยบุตรอันเป็นมังกุฎทานบารมี”หนังสือมหาชาติจึงไม่เป็นเพียงสำหรับอ่านเท่านั้น แต่กลายเป็นประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนไทย.....”

พิธีเทศน์มหาชาติ ได้จัดทำเป็นประเพณีสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน อาณิสสรสังข์ของการฟังเทศน์มหาชาติมีกล่าวไว้ใน พระมาลัยสูตร ว่า “ถ้าใครได้ฟังคาถาพันและทั้งเนื้อเรื่องของเวสสันดรชาดกแล้วบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และธงอย่างละพันให้ตลอดในวันเดียว ถือว่าได้บุญกุศลแรง ตายไปชาติหน้าจะได้พบพระศรีอาริยมุตไตรยเมื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้า” ดังนั้น หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะ

ได้อานิสงส์ 5 ประการ คือ 1) จะได้เกิดในศาสนาพระศรีอารียเมตไตรย ซึ่งจะเสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 2) จะได้ไปสู่อสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬารเมื่อตายไปแล้ว 3) จะไม่ไปเกิดในอบายเมื่อตายไปแล้ว 4) จะเป็นผู้มีลาภยศ ไม้ตรี และความสุข และ 5) จะได้บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้สงฆ์ดังกล่าว การเทศน์มหาชาติยังมีประโยชน์นานัปการ กล่าวคือ ก่อให้เกิดความสามัคคีในการประกอบกุศลกิจร่วมกัน การรู้จักเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญา จิตใจตั้งมั่น อันเนื่องมาจากการฟังและปฏิบัติธรรมอันเป็นมงคลยิ่ง จะเห็นได้ว่า การเทศน์มหาชาติเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

ปัจจุบันมีความตระหนักมากขึ้นว่าการพัฒนาไม่ควรแยกเป็นส่วน แต่ควรพัฒนาอย่างเชื่อมโยงบูรณาการทุกส่วนเข้ามามีส่วนกันอย่างถูกต้อง สมดุลและยั่งยืน เมื่อมีการบูรณาการมากขึ้นจิตใจก็จะสูงขึ้นด้วย จะมีความเอื้ออาทรต่อกันมีการลดละความเห็นแก่ตัวและเกิดความสุข ศาสนาจึงเป็นแกนกลางของการบูรณาการ ขาดศาสนธรรมก็บูรณาการไม่ได้ ดังนั้น ศาสนาจึงบูรณาการกับการพัฒนาได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะศาสนากับการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมเช่นเดียวกัน หากพิจารณาพุทธศาสนาในแง่เป้าหมายทางการศึกษา จะพบว่า 1) เป็นเป้าหมายด้านการดำรงชีพในฐานะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยใช้จริยธรรม 8 ประการ เป็นหลักการดำเนินชีวิต 2) เป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนให้พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุลมีความจำเป็นต่อการครองชีวิตทั้งส่วนตัวและในทางสังคม 3) เป้าหมายด้านพัฒนาสติปัญญา สติปัญญาทำให้มนุษย์แตกต่างกับสิ่งที่มีชีวิตรูปแบบอื่น ปัญญาหรือความรู้ที่ใช้ดำรงชีวิต เกิดจากการชวนชววยศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ และเป็นความรู้ที่ใช้ในการบริหาร 4) เป้าหมายในการพัฒนาร่างกาย บุคคลจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 5) เป้าหมายในการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณค่าทางศีลธรรมปรากฏชัดเจนในโลกปัจจุบัน ทั้งในการดำรงชีพการติดต่อสื่อสาร การใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) การให้การศึกษาจะต้องคำนึงถึงด้านเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 6) เป้าหมายในการพัฒนาความรู้สึกลับซึ่งในศิลปะ การศึกษา จะต้องทางให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกลับซึ่งในด้านศิลปะ 7) เป้าหมายด้านการพัฒนาวิถึญาณที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาวิถึญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น และ 8) เป้าหมายด้านพัฒนาการเมืองการปกครอง ไม่เน้นตัวบุคคล ไม่เน้นที่ระบบแต่เน้นที่จริยธรรมทางการเมือง ผู้ปกครองจะต้องมีสติ มีความรู้ และยึดหลักธรรม

จะเห็นได้ว่า เป้าหมายทางพระพุทธศาสนากับเป้าหมายทางการศึกษาต่างคาดหวังให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 มีเป้าหมายเชิงนโยบายให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมุ่งให้สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันศาสนาในการปลูกฝัง เผยแพร่หลักธรรม ให้ประชาชนนำมาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับแผนปฏิบัตินโยบาย 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมในระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัตินโยบาย 4 ปี มสธ. ที่มีเป้าประสงค์ให้ประชาชน ชุมชนองค์กร และสถาบันในสังคมได้รับการเปิดและขยายโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ ทั้งยังให้นักศึกษาและประชาชนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การให้ความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นการสร้างฐานความคิดที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับพิธีเทศน์มหาชาติที่นับวันจะมีผู้สนใจน้อยลง ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่

มหาวิทยาลัย ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมประกอบการกุศลพร้อมทั้งท่านและบุคลากรในงานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทั้งยัง เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือต่างๆในอนาคต และมหาวิทยาลัย ฯ ขอถือโอกาสนี้อนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พ.นส. ราชนา:พช

② เรียบ รส. อองค. ฝอยอริส  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังฆะตวรรธน์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

พ.นส. ๕๕

(นายราชัย อัครเวศม์)

ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๐๔ - ๗๕๒๑ - ๔

โทรสาร ๐ - ๒๕๐๓ - ๓๕๖๓

③

มจรบ สสน.

แจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์

พ.นส.  
อาจารย์ ดร. จุฑิ ด่านกิตติกุล  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- ๖ ม.ค. 2555

มจรบ สสน. ๕๕

พ.นส. ๕๕

(นายราชัย อัครเวศม์)  
ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ

27 กันยายน 2553 ซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยการเทศน์มหาชาติเป็นอย่างมาก ทรงหวังว่า ปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ สามเณร เทศน์มหาชาติไม่เป็นและสนใจเรียนการเทศน์มหาชาติน้อยลง ควรจะมีการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ฝึกเทศน์มหาชาติให้มากขึ้น และตรงตามหลักการเทศน์ เพื่อสืบทอดการเทศน์มหาชาติไม่ให้สูญหาย

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญ พระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งถือเป็นวาระมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยจะร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก สำนักวิชาการในฐานะ หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่สังคมโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จึงเห็นควรให้จัดทำ โครงการให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้บริการความรู้จากการมีส่วนร่วม ของทุกคนในสังคม โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติทางด้านศาสนพิธีที่ถูกต้องตาม แบบแผน อีกทั้งสอดแทรกการสอนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมตามเนื้อหาของมหาเวสสันดร ชาดก อันมีกระแสแห่งความเมตตา ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความไม่เห็นแก่ตัว ทั้งยังสอนให้รู้จัก ควบคุมอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความโน้มเอียงตามจรรยาปฏิบัติของพระเวสสันดร เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอัน บริสุทธิ์โดยแท้ หากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต เชื่อว่าจะช่วย พัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขร่มเย็นและสมірสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองและเป็นแบบอย่างของสังคมโลก

## 7. วัตถุประสงค์

- 7.1 เพื่อให้บริการความรู้ภาคปฏิบัติด้านศาสนพิธีและประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม
- 7.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดกและสืบทอดพระพุทธศาสนา
- 7.3 เพื่อจัดเทศนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 7.4 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 7.5 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

## 8. ตอบสนองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระบุข้อ)

- ข้อ 1 เป็นโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ข้อ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาและบริการวิชาการ (เฉพาะบริการวิชาการ) ข้อ 4.3 ประชาชน ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคมได้รับการเปิดและขยายโอกาส ทางการศึกษา รวมถึงการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
- ข้อ 2 เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2555)
- ข้อ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจำปี 2554 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 9. กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย

9.1 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรีและ ใกล้เคียง

9.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 1,500 คน

9.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี และใกล้เคียง

9.4 ผู้มีส่วนได้เสีย :

9.4.1 ภาคท้องถิ่น บุคลากร มสธ. บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พระสงฆ์ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา

9.4.2 ภาคประชาชน ประชาชนทั่วไป

9.4.3 ภาคเอกชน หน่วยงานในสังกัดเอกชน

9.4.4 ภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดรัฐบาล

10. สถานที่ดำเนินการ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์

11. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2555

12. เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด

| ผลผลิต / ตัวชี้วัด                                        | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555       |                               |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                           |          | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย. - มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค. - ก.ย.) |
| ผลผลิตที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคม                  |          | .                          |                               |                                |                              |
| <b>ตัวชี้วัด</b>                                          |          |                            |                               |                                |                              |
| เชิงปริมาณ :                                              |          |                            |                               |                                |                              |
| 1. จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้                          | เรื่อง   | -                          | 5                             | -                              | -                            |
| เชิงคุณภาพ :                                              |          |                            |                               |                                |                              |
| 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | ร้อยละ   | -                          | 80                            | -                              | -                            |
| เชิงเวลา :                                                |          |                            |                               |                                |                              |
| 1. ....                                                   |          |                            |                               |                                |                              |
| เชิงต้นทุน :                                              |          |                            |                               |                                |                              |
| 1. ....                                                   |          |                            |                               |                                |                              |

13. แผนการดำเนินงาน

| ผลผลิต / กิจกรรม                                                                              | หน่วยนับ | แผนการดำเนินกิจกรรม <sup>1)</sup> |                               |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                               |          | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.-ธ.ค.)        | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย. - มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค. - ก.ย.) |
| ผลผลิตที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคม ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.                              |          | .                                 |                               |                                |                              |
| <b>กิจกรรม</b>                                                                                |          |                                   |                               |                                |                              |
| 1. จัดงานพิธีเทคนิมหาชาติ                                                                     | ครั้ง    | -                                 | 1                             | -                              | -                            |
| 2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก และนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | เรื่อง   | -                                 | 2                             | -                              | -                            |
| 3. จัดพิมพ์วีซีดีเทคนิมหาชาติ                                                                 | แผ่น     |                                   | 1,500                         |                                | -                            |
| 4. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้                                                               | เล่ม     | -                                 | 1,500                         | -                              | -                            |

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม               | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.54 - ม.ค. 55 |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|
|                       | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |
| 1. ขึ้นเตรียมการ      |                                    |      |      |      |
| 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการ | →                                  |      |      |      |

## ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)

| กิจกรรม                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.54 - ม.ค. 55 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
|                                                                         | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |
| 1.2 ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           | →                                  | →    | →    | →    |
| 1.3 กำหนดวันพิธีเทศน์มหาชาติ                                            |                                    |      |      | →    |
| 1.4 ดำเนินงานด้านเอกสาร                                                 | →                                  | →    | →    |      |
| 1.5 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์       |                                    | →    | →    |      |
| 1.6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ |                                    | →    | →    |      |
| 2. ขั้นตอนดำเนินการ                                                     |                                    |      |      |      |
| 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์             |                                    |      | →    | →    |
| 2.2 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ / วีซีดีเทศน์มหาชาติ / สื่อบัตร           |                                    | →    | →    |      |
| 2.3 จัดเตรียมเครื่องกัณฑ์เทศน์                                          |                                    | →    | →    |      |
| 2.4 จัดเตรียมสถานที่จัดพิธี                                             |                                    |      | →    | →    |
| 3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล                                            |                                    |      |      |      |
| 3.1 ช่วงเวลาเตรียมการ - ดำเนินการ                                       |                                    | →    | →    |      |
| 3.2 การประเมินจากผู้ร่วมโครงการ (หน่วยงาน พระสงฆ์ ผู้สนใจทั่วไป)        |                                    |      |      | →    |
| 3.3 เสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย                                      |                                    |      |      | →    |

## 14. งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

## 15. แผนการเบิกจ่ายเงิน

| งวดที่ | ภาระงานที่ต้องส่ง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย<br>1.1 การจัดพิธีเทศน์มหาชาติ 1 ครั้ง<br>1.2 การจัดทำนิตรรศการเผยแพร่ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง<br>1.3 การจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ จำนวน 1,500 เล่ม<br>1.4 การจัดพิมพ์วีซีดีการเทศน์มหาชาติ จำนวน 1,500 แผ่น |

## 16. ผลลัพธ์ / ผลกระทบของการดำเนินโครงการ

| ผลลัพธ์                                                                                                                              | ผลกระทบ                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ได้ให้บริการความรู้โดยการจัดพิธีเทศน์มหาชาติ                                                                                         | ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในการจัดพิธีเทศน์มหาชาติ                                                          |
| ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ โดยการจัดทำหนังสือและวีซีดีการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์                                      | ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีการเทศน์มหาชาติ และวิธีการเทศน์มหาชาติ                                    |
| ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดพิธีเทศน์มหาชาติและจัดนิตรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องมหาเวสสันดรชาดก  | ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา และที่มาของการเทศน์มหาชาติ                       |
| ได้ให้บริการความรู้โดยการจัดนิตรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา | ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์คุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา |
| ได้คัดสรร ค้ำสอน และข้อคิดจากการฟังเทศน์มหาชาติ                                                                                      | ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำคติธรรม ค้ำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต                                                                   |
| ได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม                                                                                              | ผู้เข้าร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย                                                   |

## 17. การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด